



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๐๓

ที่ ทส ๑๖๐๙.๔/ว ๒๓๒๔๖ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๙.๔/๔๐๘๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๓๐.๓/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดี และสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๓/๐๕.๐๓/๒๕๖๔๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ โดยให้รายงานผลการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ให้กรมป่าไม้ทราบทุกกระยะ ๓ เดือน และให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการด้วย นั้น

กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อให้ทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางด้วย

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นการกำชับให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถดำเนินการบังคับคดีได้ภายใน ๑๐ ปี นับแต่คดีถึงที่สุด จึงยกเลิกหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๓/๐๕.๐๓/๒๕๖๔๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนคดีของกรมป่าไม้ ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์กับสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา, สำนักงานที่ดินอำเภอ และสำนักงานที่ดินส่วนแยก ที่ปรากฏรายชื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา และบุคคลในครอบครัวของลูกหนี้ ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยให้ตรวจสอบตามภูมิลำเนาเดิมที่เคยอยู่อาศัย สถานที่ที่เคยย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือทำงาน และภูมิลำเนาปัจจุบัน

๒. ตรวจสอบ...

๒. ตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้น ๆ ให้ทราบว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษา บุคคลในครอบครัวของลูกหนี้ ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือไม่ อย่างไร

๓. ตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดนั้น ๆ ให้ทราบว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษา บุคคลในครอบครัวของลูกหนี้ ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรถยนต์หรือยานพาหนะที่อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลหรือไม่ อย่างไร

๔. สืบหาทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอันอาจมีทรัพย์สินของลูกหนี้อาศัยอยู่ในครอบครอง ยกเว้นทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี ตามมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

๕. ตรวจสอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ตามคำพิพากษา บุคคลในครอบครัวของลูกหนี้ ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งคาดว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษา บุคคลในครอบครัวของลูกหนี้ได้ทำธุรกรรมกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยแนบส่งสำเนาฉบับบังคับให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินไปด้วย เมื่อปรากฏว่าพบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแล้ว ให้เร่งนำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อขายทอดตลาด (กรณีเป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์) นำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กรมป่าไม้ต่อไป และให้รายงานผลดำเนินการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กรมป่าไม้ทราบทุกกระแยะสามเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป



(นายอรุณพล เจริญชันษา)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้